
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

ประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2565 ครั้งที่ 2 
วันที่  29  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.30  น. 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 

ผู้มาประชุม 
 1.นายถวิล    อินทะโสม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 2.นายนพรัตน์    บุญคุ้ม   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 3.ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 4.นายวสันต์    หงษาบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 1 
 5.นายเสถียร    แดนเงิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 2 
 6.นายกิตติ    ศรีหาโคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 4 
 7.นางสุพัตรา    พิพิธ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 5 
 8.นายบัวเรียน    พาสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 6 
 9.นายชูศักดิ์    แสนเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 7 
 10.นางปทุมวัน   ศิริเลี้ยง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 8 
 11.นายกฤษณะ   แก้วเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 9 
 12.นายยอดชาย   วังตะพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 10 
 13.นายอนุศักดิ์    พุทธสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 11 
 14.นายอุทัย    วงศ์เสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 12 
 15.นายสุรเดช    ชื่นโพธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 13 
 16.นายรักพงษ์    ไชยสาส์น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 14 
 17.นายธนวัฒน์    สมสอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 16 
 18.นายสมศักดิ์    เหลาสิงห์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 17 
 19.นายบุญมี    หาชนนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 18 
 20.นายประสิทธิ์   ฤทธิ์วาปี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 19 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายอภิศักดิ์  พรมโท   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 2.นายทวีศักดิ์  ถาพร   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 3.นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 4.นายสมชาติ  สาริโท   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 5.นางกันต์กมล  ไชยราช   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
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 6.นางนิตยา  ตาน้อย   ผู้อำนวยการกองคลัง 
 7.นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 8.นายศักดิ์ชัย  กิติราช   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 9.นายลิขิต  โรจนชัยกุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
 10.นางพรธนา  สุริยะจันทร์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 11. .นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ  หัวหน้าสำนักปลัด 
 12.นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13.นางวารี  เหมะเทวัญ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ(ลูกจ้างประจำ) 

ผู้เข้าประชุม  20 คน   
ลา   - คน  
ขาดเข้าประชุม  - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  13 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ประธานสภาฯ เมื่อถึงเวลาประชุม นายถวิล อินทะโสม ประธานสภาแจ้งให้ ว่าที่
ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสกาว เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ว่าครบองค์
ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมก็เข้าห้องประชุม ดำเนินการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 
3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสอเพลอ ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

    -รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม
   พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการ 
   ประชุมครั้งก่อนในคราวประชุมสมัยสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565
   ว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่  
ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยเสียง 18 เสียง 
ที่ปะชุม    - รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    4.1.พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 
    วาระท่ี 2  แปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ขอนำเรียนข้อกฎหมายในวาระนี้ ตามระเบียบระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2554) 

  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่ นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้
แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำ
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือ
เห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
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ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่
สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

  - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4  - นายกิตติ ศรีหาโคตร ในนามของประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงาน

ผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ (ร่าง) 
ข้อบัญญั ติ งบประมาณ รายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ  2566  ซึ่ งที่ ป ระชุมสภา  
อบต.เสอเพลอ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2565  มีมติให้
กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ  วันที่  19  สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2565 
เวลา 08.30-17.00 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 25.5 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอยื่นเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด  

ทางคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอรายงานผลการพิจารณาคำแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมทั้ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2566 ที่ไม่มีการแก้ไขให้กับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอ
เพลอต่อประธานสภาฯ เพ่ือส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันนัดประชุมพิจารณาคณะกรรมการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2566 ในวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม ่
ที่ประชุม   - ไม่มี / รับทราบ 

 

เวลา 10.30 น.  - พักเบรก - 
เวลา  10.45 น.   - เริ่มประชุมระเบียบวาระท่ี 3 
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วาระท่ี 3  ขออนุมัติ 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ในการพิจารณาใน
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ ต่อไปจะขอมติ  

  - ท่านใดมีมติเห็นชอบให้ตรา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2566 เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566  
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  องค์ประชุมจำนวน  19    คน  
  เห็นชอบ  18    เสียง 
  - สรุป มีมติเห็นชอบให้ตรา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2566 เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอใหม่ 

 5.1.เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองกองสวัสดิการสังคม)  
ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  - นายอภิศักดิ์ พรมโท  (ตามแบบเสนอญัตติ) ตามบันทึกข้อความ กองสวัสดิการ

สังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  ที่ อด 73206/97  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2565   
เรื่อง  ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565   กองสวัสดิการ
สังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่2 (38 หน้า/นาที)  เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการโครงการต่าง 
ๆ ตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นงานโครงการที่มีความจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
ในการนำเสนองานโครงการ แต่เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กในการใช้งาน และประกอบกับเครื่องปริ้นเตอร์ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น  
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  จึงขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่  จำนวน 2 รายการ  เป็นเงิน  37,000 บาท 

             ดังนั้น ข้าพเจ้านายอภิศักดิ์  พรมโท  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
และฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565  ของกองสวัสดิการสังคม 
เบื้องต้นปรากฏว่า ไม่มีงบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565   จึงขอยื่นญัตติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน 2 รายการ คือ 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ 
ชนิด Network แบบที่2 (38 หน้า/นาที)  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  ซึ่ง
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เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  และขอมอบให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นำเสนอรายละเอียด 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม - นางพรธนา สุริยะจันทร์ ขออนุญาตนำเสนอรายละเอียดการโอนตั้ งจ่า ย 
รายการใหม่ จำนวน 2 รายการ ดังนี้  

โอนลด  
1.. แผนงานงบกลาง งบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเบี้ยยังชีพความพิการ  เพ่ือ

จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการให้กับผู้มีสิทธิในเขตตำบลเสอเพลอ หมู่ที่1 -19   ตั้งไว้ 
5,300,000 บาท   ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  990 ,200 บาท โอนลด 22 ,000 บาท  
คงเหลือ 968,200 บาท    

                   -โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวม ใน ระดั บ  (Level) เดี ย วกั น  ขน าด ไม่ น้ อยกว่ า  8  MB - มี
หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI 
หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
 โดยกำหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ (ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) (ตามหนังสือ มท 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558)  
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 -โอนลด 
                     2. แผนงานงบกลาง งบกลาง   หมวดงบกลาง  ประเภทเบี้ยยังชีพความพิการ  เพื่อ

จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการให้กับผู้มีสิทธิในเขตตำบลเสอเพลอ หมู่ที่1 -19   ตั้งไว้ 
5,300,000 บาท   ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  968 ,200 บาท โอนลด 15,000 บาท  
คงเหลือ 953,200 บาท 

                   -โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 2. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือLED ขาวดำ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์  หรือLED ขาวดำ ชนิด Network   
แบบที่ 2  จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละราคา 15,000 บาท   
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการ
พิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับ
หน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, 
Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้  
โดยกำหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ (ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) (ตามหนังสือ มท ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558)  

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติสภาฯ 
ในการพิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณฯ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม  ท่านใดเห็บชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือมาตั้ง

จ่ายรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท ์
  องค์ประชุมจำนวน  19  เสียง   
  เห็นชอบ  18      เสียง 
  - สรุป สภาฯ เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อมาตั้งจ่ายรายการใหม่  

จำนวน 2 รายการ 

เวลา  12.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 น.   - เริ่มประชุมวาระท่ี 6 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม  ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งหรือสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆหรือไม่ 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ 
องค์กรปกครองงท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มี 2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ จึงขอหารือ
กับสภาฯ ดังนี้ 

  1.โครงการประชุมชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมสภา เมื่อมีการ
ประชุมสภาฯ ทางเจ้าหน้าที่จะขออนุญาตชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ทางสภาฯทราบ หรือ
ทางสภาฯ สนใจหรือต้องการทราบระเบียบฯข้อใดให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่แล้วทางเจ้าหน้าที่  
จะหาข้อมูลมาชี้แจงแก่สภาฯ ต่อไป 

  2.โครงการประชุมสภาฯ สัญจร โดยใน 1 ปีจะมีการประชุมสภาฯ สัญจรในหมู่บ้าน 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม อาจจะเป็นการประชุมสมัยสามัญ หรือสมัยวิสามัญ 

  จึงขอหารือกับสภาฯ ว่าเห็นด้วยกับการจัดทำโครงการทั้ง 2 โครงการหรือไม่ 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว สำหรับโครงการที่ 1 โครงการประชุมชี้แจง
ระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมสภา ให้ทางเจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลไว้เพ่ือชี้แจงต่อที่
ประชุม ส่งโครงการที่ 2ทางสภาฯ มีความเห็นอย่างไร 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม สำหรับโครงการที่ 2 ให้ดำเนินการปีละครั้ง ส่วนสถานที่
จะแจ้งให้ทราบต่อไปในแต่ละครั้ง ทางสภาฯ จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี/เห็นด้วย 

ส.อบต. หมู่ที่ 2  - นายเสถียร แดนเงิน ขอสอบถามงบประมาณส่วนที่เหลือหลังโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ของกองสวัสดิการสังคม ไม่ทราบว่าจะนำไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาได้หรือไม่ 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม - นางพรธนา สุริยะจันทร์ ในส่วนของงบประมาณส่วนที่เหลือ สำหรับเดือน
กันยายนจะเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพประมาณสี่แสน คงเหลือประมาณสามเสน หลักเกณฑ์ในการ
ตั้งงบประมาณจะตั้งจากผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนแต่ละปีจำนวน 3 ปี แล้วนำมาคำนวนเป็น
ค่าเฉลี่ย และมีผู้พิการที่เสียชีวิตด้วย จึงทำให้มียอดคงเหลือ หากไม่ได้นำงบประมาณไปใช้
ส่วนใดงบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสม 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ส.อบต. หมู่ที่ 9  - นายกฤษณะ แก้วเจริญ ขอเสนอให้มีการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือจัดซื้อรถเข็นให้ 
ผู้พิการได้หรือไม่ ไม่ทราบว่าแย้งกับระเบียบใดหรือไม่ 
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ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม - นางพรธนา สุริยะจันทร์ ในกรณีผู้มีบัตรผู้พิการ สามารถขอรับรถที่ พมจ. หรือ 
รพ.กุมภวาปี เอกสารประกอบไปด้วย สำเนาบัตรผู้พิการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล นำส่งที่กองสวัสดิการสังคมเพ่ือจะส่งเรื่องไปที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตั้งงบประมาณได้ แต่
งบประมาณ 2566 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หากเร่งด่วนขอความร่วมมือทางสมาชิกสภาฯ 
สำรวจความต้องการและนำส่งทางกองสวัสดิการ  

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล จากการสอบถามของสมาชิกสภาฯ ขอเสนอให้สมาชิก 
สภาฯ ตั้งเป็นกระทู้ถาม หรือจะตั้งกระทู้สด เพ่ือสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้
เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับกระทู้นั้นๆ 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม สอบถามการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจ่ายเงินสะสม ไม่
ทราบว่าเหลือกี่โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

รองนายก อบต.  - นายทวีศักดิ์ ถาพร ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
ได้นำรถไปดันดินออกจากถนน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทีใ่ช้ถนน 

  - สำหรับโครงการจ่ายเงินสะสม ที่ยังไม่ดำเนินการมี หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 6 สำหรับหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 กำลังดำเนินการหาผู้รับจ้าง ในห้วงนี้มีพายุเข้าต้อง
ชะลอการดำเนินการจึงทำให้เกิดความล่าช้า ต้องขออภัยด้วย 

ส.อบต. หมู่ที่ 8  - นางปทุมวัน ศิริเลี้ยง ขอให้ทางกองคลังจัดส่งบิลค่าขยะให้ทุกวันที่ 20 เพ่ือจะได้
นำส่งค่าขยะได้ทันเวลา 

ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ในการจัดเก็บค่าขยะ จะมีปัญหาทุกหมู่บ้าน เนื่องจากยังมีการ
ค้างส่งค่าขยะ จำนวน 2 เดือน คือ กรกฎาคม กับ สิงหาคม และขอให้ทางสมาชิกสภาฯ 
ตรวจสอบได้ท่ีกองคลัง สำหรับหมู่บ้านที่ยังค้างชำระ 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ฝากแต่ละหมู่บ้านตรวจสอบ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาสะสม 
เนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว 

ส.อบต. หมู่ที่ 2  - นายเสถียร แดนเงิน ขอสอบถามเรื่องไฟโซลาเซลล์ หากยังพอมีเหลือ ขอความ
อนุเคราะห์ติดตั้งให้ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ถึง 3 ชุด  

  - ขอสอบถามเรื่องอุปกรณ์กีฬา ในปีนี้มีให้หรือไม่ และจะมีกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพ
ติดหรือไม่ 

  - สอบถามการเดินทางไปศึกษาดูงานจะมีการดำเนินการหรือไม ่

นายก อบต.  - นายอภิศักดิ์ พรมโท ในเรื่องการทำหมันสุนัข ทางปศุสัตว์อำเภอประสานมาว่าจะ
ดำเนินการในวันที่  13 กันยายน ให้ทางสมาชิกสภาฯ สำรวจ เพ่ือทางเจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการต่อไป 
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  - ห้วงนี้เป็นห้วงที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของพายุฝน อาจจะทำให้เกิดน้ำหลาก  
ในเดือนกันยายนต้องเตรียมรับมือกับพายุทั้งเดือน ซึ่งตามแผนที่วางไว้ในห้วงเดือนกันยายน
จะดำเนินการซ่อมแซมถนนจึงต้องชะลอไว้ก่อน ทุกอย่างต้องอยู่ในดุลยพินิจ 

  - สำหรับเรื่องศึกษาดูงานจะพิจารณาดำเนินการในเดือนกันยายน อาจจะเป็น
จังหวัดเพชรบุรี ดูงานเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพและบ่อขยะ 

หัวหน้าสำนักปลัด  - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ในเรื่องการดูงานต้องดูในเรื่องของสถานที่  ที่พัก 
และหน่วยงานที่จะไปดูงาน 

ส.อบต. หมู่ที่ 8  - นางปทุมวัน ศิริเลี้ยง ขอเพ่ิมเติมในเรื่องการทำหมันสุนัข ขอให้ประสานเรื่องกรง 
เพ่ือขังสุนัขที่จะทำหมันก่อนทีเ่จ้าหน้าที่จะออกมาดำเนินการ 

ส.อบต. หมู่ที่ 9  - นายกฤษณะ แก้วเจริญ ในเรื่องการทำหมันสุนัข ขอให้ออกเป็นหนังสือให้ทาง
ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และกำหนดวันที่ชัดเจน 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ในการทำหมันสุนัข จะประสานกับปศุสัตว์อำเภออีกครั้ง 

ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ขอแจ้งเรื่องรายได้ขณะนี้มีรายได้เข้าประมาณห้าสิบแปดล้าน 
ประมาณการไว้เจ็ดสิบล้าน เหลือเวลาอีก 1 เดือน ต้องรอดูว่าจะมีรายได้เข้าอีกหรือไม่ 

รองนายก อบต.  - นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและร่วมถวายต้นเงิน 
ในวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดสุขใจ 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา - นายศักดิ์ชัย กิติราช สำหรับอุปกรณ์กีฬา งบประมาณ 2565 ไม่ได้ตั้งไว้ ส่วน
กิจกรรมกีฬาต้องรอคำสั่งของจังหวัดก่อนถึงจะดำเนินการได้ 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ส.อบต. หมู่ที่ 16  - นายธนวัฒน์ สมสอง ขอสบถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าร์เซลล์ มีงบประมาณให้
แต่ละหมู่บ้านก่ีชุด และจะได้ประมาณเดือนไหน 

นายก อบต.  - นายอภิศักดิ์ พรมโท สำหรับไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าร์เซลล์ จัดหามาจำนวน 10 ชุด 
เพ่ือทดสอบว่าความสว่างว่าเพียงพอหรือไม่ และได้ทดลองติดที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 ซึ่งจะ
พิจารณางบประมาณอีกครั้ง ขอให้ทางกองช่างตรวจสอบการใช้งานด้วย 

ส.อบต. หมู่ที่ 2  - นายเสถียร แดนเงิน ขอหาเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ไม่ทราบว่า
ออกปฏิบัติงานกี่โมง ขอให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเร็วขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานได้หลายจุดมากข้ึน 

นายก อบต.  - นายอภิศักดิ์ พรมโท การซ่อมแซมเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาลงเวลาและตรวจสอบว่า
จะไปซ่อมแซมบ้านไหนบ้าง บางวันอาจจะมีงานภายในบ้าง การออกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ก็
สามารถซ่อมได้ประมาณวันละ 4-5 จุด เป็นอย่างมาก ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วย 
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รองนายก อบต.  - นายทวีศักดิ์ ถาพร ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าหรือรถขยะ ต้องเห็น
ใจเนื่องจากต้องออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน อีกอย่างตำบลเสอเพลอ มี 19หมู่บ้าน บางครั้ง
อาจจะมีหนังสือมาขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บ้าง อาจจจะช้าบ้างต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่  

รองนายก อบต.  - นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าต้องเห็นใจ 
บางครั้งต้องออกไปตัดต้นไม้  และวัสดุก็เริ่มเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมานาน ไฟฟ้าก็ขาด
บ่อยชำรุดบ่อย จะเร่งแก้ไขปัญหาให้ทุกหมู่บ้านให้อย่างเร่งด่วน 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม สำหรับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหากฝนตกเมื่อเปิดคัตเอ้าท์ ไฟจะ
ดีดตลอด  

รองนายก อบต.  - นายทวีศักดิ์ ถาพร มีบริษัทมาเสนอนวัตกรรมไฟฟ้าที่ ต้นละ 60,000 บาท ทาง
ผู้บริหารเห็นว่าราคาสูงเกินไปจังได้จัดหาไฟซล่าร์เซลล์มาแทน 

ส.อบต. หมู่ที่ 5  -นางสุพัตรา พิพิธ ตามท่ีได้ออกซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมใหญ่ มีจุดนึงระหว่าง หมู่ที่ 
5 กับหมู่ที่ 13 เส้นกลางบ้านได้นำยางมะตอยไปปะแต่ไม่สามารถปะได้จึงขอหารือหับทาง
ผู้บริหารว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง 

รองนายก อบต.  - นายทวีศักดิ์ ถาพร หากได้รับแจ้งเร็วกว่านี้จะขอความอนุเคราะห์ทางผู้รับเหมา
นำปูนซีแพคไปเทลงให้ ทางผู้รับเหมาได้ออกพ้ืนที่ไปแล้ว 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว เนื่องจากถนนเส้นนี้มีน้ำหลากเซาะใต้ถนน ทำให้
ถนนชำรุด หากจะแก้ปัญหาจุดนี้ต้องทำการขุดถนนและนำปูนซีแพคมาเท 

ผู้อำนวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุชทองภิพัฒน์ ขณะนี้กำลังดำเนินการประมาณการซ่อมแซม
ถนนลาดยางบ้านหนองนาคำ-วังหน้าผา หากหมู่บ้านใดต้องการจะเพ่ิมเติมให้แจ้งได้ที่  
กองช่าง 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ขอแจ้งเส้นบ้านเหล่ากล้วยไปบ้านทอนกลาง  

ผู้อำนวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ ขอเป็นถนนเส้นหลักก่อน ส่วนถนนในหมู่บ้านให้
แจ้งกองช่างภายใน 2 วัน 

ส.อบต. หมู่ที ่6  - นายบัวเรียน พาสี ขอแจ้งความเดือดร้อนของบ้านสวนมอญจะมีเส้นหน้าศาลา
เริ่มชำรุดแล้ว ฝากผู้บริหารตรวจสอบให้ด้วย 

ผู้อำนวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ ขอหารือเรื่องรถบรรทุกที่ใช้ถนนในตำบลทำให้
ถนนชำรุด จะแก้ไขได้อย่างไร 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ต้องหารือกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการตั้งด่าน
สำหรับรถบรรทุกท่ีหลีกเลี่ยงด่านชั่งน้ำหนักมาทางตำบลเสอเพลอ 
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ส.อบต. หมู่ที่ 16  - นายธนวัฒน์ สมสอง ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าขาดบ่อยๆ ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากุม
ภวาปี ก่อนรุ่งเช้าให้เช็คว่าจะมีไฟสีแดงขึ้นบริเวณหางฉลาม อาจจะทำให้ฟ้าตก ไฟช็อต 
รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า หากมีการชำรุดสามารถแจ้งทางการไฟฟ้าซ่อมแซมได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

นายก อบต.  - นายอภิศักดิ์ พรมโท ขอแจ้งกำหนดการศึกษาดูงาน วันที่ 28-30 กันยายน 2565 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม วันนี้การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ก็ได้
ล่วงเวลามาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม    

ปิดประชุม  -  เวลา  15.00  น. 

 
ว่าที่ร้อยโท  กฤดากร  อึ่งสะกาว ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

      คณะกรรมการตรวจรายงาน  
 
ลงชื่อ     สุพัตรา พิพิธ  ผู้ตรวจ 

( นางสุพัตรา พิพิธ ) 
 

ลงชื่อ     ชูศักดิ์ แสนเสนา ผู้ตรวจ 
 ( นายชูศักดิ์ แสนเสนา ) 
 
ลงชื่อ       สมศักดิ์ เหลาสิงห์  ผู้ตรวจ 
 ( นายสมศักดิ์ เหลาสิงห์ )   

 
      ( ลงชื่อ )      ถวิล อินทะโสม ผู้รับรองรายงานการประชุม
        ( นายถวิล อินทะโสม )    
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
    รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสมัย วิสามัญ    สมัย  3   ครั้งที ่  1  .    
          วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 . 

 


